

ĐẢNG ỦY
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
BAN TUYÊN GIÁO - DÂN VẬN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2022

Số 611 -CV/BTG-DVĐU
V/v tuyên truyền Đại hội đại biểu phụ nữ
toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ

Thực hiện Công văn số 236-CV/BTG ngày 28/02/2022 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cấp ủy trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung sau:

Tuyên truyền Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 với những kết quả, đóng góp nổi bật của Hội đối với phong trào phụ nữ và sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước thời kỳ đổi mới; những định hướng và các khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới nhằm quyết tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ (Tài liệu tuyên truyền được gửi kèm theo).

Căn cứ tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, đề nghị các cấp ủy trực thuộc treo băng rôn "Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027".

Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 09-11/3/2022 tại Thủ đô Hà Nội, Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ tập trung tuyên truyền cả trước trong và sau khi diễn ra Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện),
- Thường trực ĐUB (để báo cáo),
- Lưu VPĐU.

[Handwritten mark]

TRƯỞNG BAN



[Handwritten signature]
Trần Hồng Thái



TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII NHIỆM KỲ 2022-2027

*(Gửi kèm Công văn số 875-CV/ĐĐ, ngày 18/02/2022 của
Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam)*

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022- 2027) được tổ chức từ ngày 09 đến ngày 11 tháng 3 năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội. Là nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển Hội LHPN Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, với chủ đề: *Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước*, Đại hội sẽ đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động Hội năm năm qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027.

Về dự Đại hội có 1.200 đại biểu, trong đó có 1.000 đại biểu chính thức - là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các lực lượng phụ nữ thuộc các dân tộc, tôn giáo và các lĩnh vực hoạt động khác nhau trong cả nước.

1. Quá trình chuẩn bị cho Đại hội

1.1. Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội phụ nữ các cấp: Bám sát sự lãnh đạo của Ban Bí thư, căn cứ quy định Điều lệ Hội, Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã ban hành các Kế hoạch, Hướng dẫn và nhiều văn bản chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội, làm cơ sở để các cấp Hội tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền và tổ chức Đại hội đảm bảo đúng tinh thần Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022-2027; linh hoạt, thích ứng công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

1.2 Chuẩn bị báo cáo chính trị trình Đại hội

Việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII được tiến hành công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp. Báo cáo Chính trị được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu vận dụng chủ trương, định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chiến lược, các chương trình Mục tiêu quốc gia có liên quan trực tiếp tới công tác phụ nữ và bình đẳng giới; các luận cứ, chứng cứ khoa học, căn cứ thực tiễn thông qua triển khai 19 đề tài¹, 07 chuyên đề nghiên cứu và 04 hội thảo khoa học cấp quốc gia, vùng

¹ 01 đề tài cấp nhà nước, 12 đề tài cấp Bộ, 6 đề tài cấp cơ sở

miền, chuyên đề, các hội thảo tham vấn ý kiến của chuyên gia đầu ngành; Chiến lược phát triển Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2035;

Tổ chức 42 cuộc họp/hội thảo xin ý kiến Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành TW Hội; các chuyên gia, đại diện các ban Đảng, bộ, ngành, đoàn thể. Trong quá trình soạn thảo Báo cáo chính trị, Đoàn Chủ tịch TW Hội đã nhận được sự chỉ đạo sát sao của Ban Bí thư, cập nhật được sự thay đổi của tình hình, nhất là tác động của đại dịch Covid-19.

Đề cương dự thảo báo cáo chính trị được thảo luận, lấy ý kiến tại Đại hội Phụ nữ cấp cơ sở, dự thảo chi tiết báo cáo chính trị được thảo luận, lấy ý kiến tại Đại hội Phụ nữ cấp huyện và tỉnh. Toàn văn dự thảo văn kiện được đăng tải trên Báo phụ nữ Việt Nam, Cổng thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội của Hội để lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp phụ nữ và nhân dân trong cả nước.

Có thể khẳng định, Báo cáo chính trị Đại hội đã quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kế thừa và phát triển, trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi, kết tinh được trí tuệ, phản ánh nguyện vọng, nhu cầu thiết thân, khát vọng phát triển của các tầng lớp phụ nữ và tổ chức Hội.

1.3. Chuẩn bị tham luận tại Đại hội

Tại Đại hội, ngoài 14 tham luận dạng bài viết và video clip tại các phiên toàn thể, còn có 42 tham luận được trình bày tại 5 trung tâm thảo luận tiến hành đồng thời. Toàn bộ 56 tham luận sẽ được tập hợp thành kỷ yếu để các cấp Hội tiếp tục nghiên cứu, áp dụng trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội. Các tham luận được lựa chọn đại diện cho các bộ/ngành phối hợp, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp Hội LHPN; đại diện tập thể và cá nhân tiêu biểu ở các vùng miền, trên nhiều lĩnh vực đa dạng: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

1.3 Chuẩn bị cho công tác tuyên truyền về Đại hội

Bộ nhận diện với logo Đại hội được phát hành từ tháng 5 năm 2021 để thống nhất trong hoạt động tuyên truyền. Các cơ quan tuyên truyền của Hội: Báo Phụ nữ Việt Nam và Cổng Thông tin điện tử của Hội mở nhiều chuyên mục trong suốt quá trình chuẩn bị Đại hội để phản ánh ý kiến, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, phụ nữ; phát hành số báo Phụ nữ Việt Nam đặc biệt. Báo tàng Phụ nữ Việt Nam xây dựng triển lãm “Hội LHPN Việt Nam – viết tiếp những ước mơ”. Tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường phố lớn, trong địa điểm tổ chức Đại hội và trên các trục đường chính xung quanh nơi diễn ra Đại hội.

2. Các hoạt động chính trong khuôn khổ Đại hội

- Phiên khai mạc Đại hội dự kiến tổ chức vào sáng ngày 10/3/2022. Nội dung

chính gồm: Diễn văn khai mạc, Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành khoá XII, phóng sự ngắn, một số tham luận và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

- Các phiên chính thức khác của Đại hội gồm: các tham luận/thảo luận (tại 5 trung tâm và tại hội trường), Bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII.

- Phiên bế mạc: Báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII, ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII; thông qua Nghị quyết Đại hội.

- Các hoạt động bên lề Đại hội:

+ Chương trình Đối thoại với Thủ tướng Chính phủ với chủ đề “Đối thoại 2030 - Thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ” tổ chức vào chiều ngày 9/3/2022;

+ Triển lãm “Hội LHPN Việt Nam – viết tiếp những ước mơ” tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình khai mạc vào sáng ngày 9/3/2022;

+ Phát động phụ nữ và nhân dân cả nước ủng hộ bằng tin nhắn nhằm xây dựng 130 mô hình hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ vùng biên cương trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”;

+ Lễ phát động Tết trồng cây chào mừng thành công Đại hội vào sáng ngày 12/3/2022, với mục tiêu trong dịp này cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước trồng 130.000 cây xanh.

3. Một số điểm mới của Đại hội

- Trong quá trình chuẩn bị, dự thảo báo cáo chính trị được thảo luận, lấy ý kiến từ Đại hội cấp huyện (sớm hơn 1 cấp so với các nhiệm kỳ trước). Các vấn đề/giải pháp mới đều có các nghiên cứu, chuyên đề triển khai trước khi xây dựng dự thảo văn kiện, để từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp cho 5 năm tới.

- Tổ chức đồng thời 5 trung tâm thảo luận nhằm tạo điều kiện cho các đại biểu được thảo luận, tham luận theo các chủ đề mình quan tâm, có nhiều thời gian, cơ hội để trao đổi, bàn luận về những giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả phương hướng hoạt động trong 5 năm tới.

- Các hoạt động bên lề hưởng ứng các phong trào lớn của đất nước như Tết trồng cây góp phần thực hiện chương trình trồng 1 tỷ cây xanh và khôi phục kinh tế hậu Covid-19 bằng các mô hình hỗ trợ sinh kế.

- Về phương hướng nhiệm kỳ 2022-2027, lần đầu tiên xác định 5 quan điểm

phát triển, có tính định hướng trong xây dựng phương hướng nhiệm kỳ mới và nhiều năm tiếp theo. Các nhiệm vụ trọng tâm được thiết kế xoay quanh 3 yếu tố quan trọng đối với phong trào phụ nữ và hoạt động Hội, đó là:

+ Xác định hội viên, phụ nữ là nhân tố sống còn - liên quan đến chức năng đại diện của Hội, Nhiệm vụ 1 tập trung các nội dung và giải pháp chủ yếu nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh.

+ Xác định việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Hội, Nhiệm vụ 2 tập trung các nội dung và giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội và vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

+ Xác định xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả là nhiệm vụ then chốt, Nhiệm vụ 3 tập trung các nội dung và giải pháp nhằm củng cố, kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến.

4. Các điểm chính trong phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027

4.1 Phong trào thi đua và Cuộc vận động

Sau 4 nhiệm kỳ thực hiện phong trào thi đua "*Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc*", nhiệm kỳ 2022 – 2027, nhằm cụ thể hoá nội dung Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc XIII, Hội LHPN Việt Nam phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước thực hiện **Phong trào thi đua "Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới"**. Nội hàm của người phụ nữ Việt Nam thời đại mới được xác định theo các tiêu chí của con người Việt Nam trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIII là có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước.

Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"² tiếp tục được phát động trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 trên cơ sở những kết quả đạt được của Cuộc vận động trong các nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên nội hàm của cuộc vận động có sự thay đổi để đáp ứng yêu cầu của bối cảnh mới theo hướng toàn diện hơn, không chỉ góp phần thực hiện các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 với các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, mà còn góp phần xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Riêng tại những địa bàn thực hiện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu sẽ thí điểm xây dựng gia

² 5 không gồm: Không đói nghèo, không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học. 3 sạch gồm: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.

đình “5 có, 3 sạch” (5 Có gồm: Có ngôi nhà an toàn; Có sinh kế bền vững; Có sức khỏe; Có kiến thức; Có nếp sống văn hóa).

4.2 Khâu đột phá

Nhiệm kỳ 2022-2027 xác định 02 khâu đột phá mang tính chất giải pháp thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể:

(1) *Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội* nhằm phù hợp với định hướng xây dựng xã hội số, chuyển đổi số của đất nước; ứng dụng và phát triển công nghệ mới là một trong động lực tăng trưởng kinh tế, thích ứng với bối cảnh mới đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

(2) *Đồng hành xây dựng cơ sở Hội vững mạnh* nhằm tập trung giải quyết khâu yếu của nhiệm kỳ trước về chất lượng hoạt động của chi Hội, tổ phụ nữ, đồng thời đưa hoạt động Hội ngày càng sát với hội viên, phụ nữ - chủ thể và trung tâm của phát triển.

4.3 Về nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu

Nhiệm kỳ 2022 - 2027 xác định 03 nhiệm vụ theo 3 yếu tố quan trọng của phong trào phụ nữ và tổ chức Hội:

Nhiệm vụ 1 tập trung các nội dung và giải pháp chủ yếu nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh.

Trong đó, trọng tâm là các nội dung sau:

- Xây dựng người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế.

- Xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em.

- Hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ.

Nhiệm vụ 2 tập trung các nội dung và giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

Trong đó, trọng tâm là các nội dung sau:

- Tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

- Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới.

- Thực hành dân chủ cơ sở, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện của tổ chức Hội.

- Vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

Nhiệm vụ 3 tập trung các nội dung và giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế.

Trong đó, trọng tâm là các nội dung sau:

- Phát triển mạng lưới, thu hút hội viên, thành viên.

- Nâng cao chất lượng cán bộ, kiện toàn bộ máy tổ chức Hội các cấp.

- Xây dựng văn hóa tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành bộ máy cơ quan chuyên trách và hệ thống Hội.

- Nâng cao vị thế, mở rộng ảnh hưởng của tổ chức Hội trong quan hệ đối ngoại.

Để thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm kỳ tới sẽ có 04 nhóm giải pháp chung là:

(1) Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức

(2) Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành

(3) Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn

(4) Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp và vận động nguồn lực

5. Dự kiến cuối nhiệm kỳ cấp TW đề xuất thành công ít nhất 05 chính sách, đề án và 02 chương trình nhằm giải quyết một số vấn đề đặt ra đối với các nhóm phụ nữ đặc thù, cụ thể là:

05 chính sách, đề án:

(1) Chính sách chi trả bảo hiểm y tế cho tầm soát một số bệnh ung thư thường gặp ở phụ nữ.

(2) Chương trình/đề án/chính sách đặc thù bảo vệ và hỗ trợ phụ nữ khuyết tật, cao tuổi, lao động nữ di cư.

(3) Đề xuất chính sách hoặc đề án hỗ trợ cha mẹ có con dưới 36 tháng tuổi gửi trẻ ở vùng có khu công nghiệp, khu chế xuất, đông lao động nữ di cư.

(4) Đề xuất và thực hiện đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ giai đoạn 2022 - 2030.

(5) Đề án chuyển đổi số trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam

02 Chương trình:

(1) Chương trình hỗ trợ một triệu phụ nữ nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận Chính phủ điện tử và nền kinh tế số.

(2) Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và kỹ năng lồng ghép giới cho 3.500 cán bộ nữ.

Thí điểm triển khai một số mô hình/hoạt động mới:

(1) Mô hình bảo vệ, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em: Văn phòng Dịch vụ một điểm đến hỗ trợ phụ nữ di cư trở về, Trung tâm một cửa Hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới, đường dây nóng.

(2) Các hình thức thu hút, tập hợp phụ nữ trên không gian mạng.

(3) Phát hành Thẻ hội viên thông minh.

(4) Đề xuất cơ chế để các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện các dịch vụ, hoạt động có thu phù hợp với tôn chỉ, mục đích của tổ chức Hội, đáp ứng nhu cầu của hội viên, phụ nữ.

(5) Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động Hội gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước và sự hài lòng của hội viên, phụ nữ. Xây dựng cơ chế đánh giá, kiểm tra, giám sát nội bộ của cơ quan chuyên trách và cán bộ trong hệ thống Hội.

(6) Đề xuất Giải thưởng dành cho cán bộ Hội xuất sắc, lấy tên là “Giải thưởng Nguyễn Thị Định”.

(7) Xây dựng Chiến lược nghiên cứu về phụ nữ và bình đẳng giới của Hội LHPN Việt Nam.

6. Khẩu hiệu tuyên truyền

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022- 2027